

Số: /SGDDT-GDTXCTTT  
V/v tổ chức hoạt động dạy học  
trong điều kiện tạm thời “Thích ứng  
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả  
dịch COVID-19”

*Đắk Nông, ngày tháng 10 năm 2021*

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện.

Thực hiện Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Thông báo số 74/TB-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Đắk Nông theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế;

Thực hiện Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục;

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc; Trung tâm GDNN-GDTX các huyện thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát các điều kiện để tổ chức cho học sinh tới lớp học trực tiếp đảm bảo an toàn tại các cơ sở giáo dục. Đối với các trường học đang được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung, phục vụ công tác phòng, chống dịch,... cần nhanh chóng sửa chữa, hoàn thiện; vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp, bàn, ghế, đồ dùng học tập,... để sẵn sàng đón học sinh đi học trực tiếp trở lại; bổ sung cơ sở vật chất theo yêu cầu an toàn trường học trong tình hình mới.

2. Căn cứ kết quả công bố cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh:

a) Đối với các cơ sở giáo dục thuộc các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 (nguy cơ thấp và trung bình): Tổ chức dạy học trực tiếp, tiếp tục củng cố điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

b) Đối với các cơ sở giáo dục thuộc các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 3 (nguy cơ cao): Tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến, trên truyền hình. Căn cứ điều kiện thực tế, các cơ sở giáo dục quyết định kế hoạch dạy học cho từng lớp, khối lớp; với cấp học phổ thông, ưu tiên dạy học trực tiếp các lớp 1, lớp 2, lớp 6, lớp 9 và lớp 12, bảo đảm giãn cách phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và các điều kiện an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

c) Đối với các cơ sở giáo dục thuộc các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao): Tổ chức dạy học trực tuyến, trên truyền hình, giao bài tự học,...; với cấp học mầm non và phổ thông, giáo viên hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em, học sinh học tập, vui chơi tại nhà theo các hình thức phù hợp; phối hợp với phụ huynh để hướng dẫn học sinh sử dụng hiệu quả, an toàn các thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, học qua truyền hình; có phương án chuyển tài liệu học tập đến những em học sinh còn thiếu thiết bị học tập trực tuyến, học qua truyền hình.

3. Yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trong trường học theo quy định (*Phụ lục gửi kèm*); phối hợp chặt chẽ với gia đình theo dõi, quản lý sức khỏe của học sinh để phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời; phối hợp với cơ sở y tế địa phương xây dựng phương án phòng dịch và xử lý các tình huống phát sinh một cách kịp thời và có hiệu quả.

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc; Trung tâm GDNN-GDTX các huyện nghiêm túc thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- UBND các huyện, TP (p/h chỉ đạo);
- Giám đốc (báo cáo);
- Lưu: VT, GDTXCTTT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Sĩ Thành**

## Phụ lục

# QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI CƠ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GDTX

(Kèm theo Công văn số /SGDDĐT-GDTXCTTT ngày /10/2021

của Sở Giáo dục và Đào tạo)

<b>I TRƯỚC KHI HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG</b>	
1	Xây dựng kế hoạch giáo dục, kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh xảy ra trong nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn dịch bệnh tại địa phương.
2	Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học, chú ý đến các yếu tố liên quan đến người khuyết tật.
3	Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, công tác y tế trường học cho học sinh, cha mẹ học sinh, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên thông qua sổ liên lạc điện tử, hệ thống số tay phòng, chống Covid-19, tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường học hoặc hệ thống thông tin sẵn có của nhà trường.
4	Yêu cầu học sinh, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà và đeo khẩu trang trên đường đến trường.
5	Thực hiện vệ sinh, khử trùng trường, lớp, đồ dùng học tập và phương tiện đưa đón (nếu có) theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế.
6	Kiện toàn bộ phận thường trực về công tác y tế trường học; bố trí phòng cách ly tạm thời, phòng y tế đảm bảo theo quy định, tổ chức hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học đường.
<b>II KHI HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG</b>	
7	Đảm bảo học sinh được giao nhận tại cổng trường (cha mẹ học sinh/người đưa học sinh không vào trong khuôn viên nhà trường).
8	Thực hiện vệ sinh các khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, phương tiện đón học sinh (nếu có) sau mỗi lần đưa đón theo quy định, bố trí thùng rác có nắp đậy tại vị trí phù hợp.
9	Kiểm tra, bổ sung kịp thời xà phòng, dung dịch sát khuẩn tay nhanh và các vật dụng cần thiết khác phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.
10	Nhà trường/Ban chỉ đạo/các Tổ an toàn Covid-19 của trường phân công cán bộ, thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch theo quy định tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 và Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.
<b>III KHI HỌC SINH KẾT THÚC BUỔI HỌC</b>	
11	Đảm bảo học sinh, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên giãn cách hợp lý, đeo khẩu trang khi rời trường trở về nhà.
12	Đảm bảo học sinh được giao nhận tại cổng trường (cha mẹ học sinh/người đón học sinh không vào trong khuôn viên nhà trường).